

## คาดการณ์เศรษฐกิจหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีออลิซาเบธที่ 2



การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีออลิซาเบธที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมาส่งผลให้ทั่วทั้งประเทศเข้าสู่การไว้อาลัยเป็นเวลา 10 วัน รัฐสภาหยุดดำเนินงานเป็นเวลา 13 วัน โดยมีกำหนดราชพิธีต่างๆ ตลอดระยะเวลา 10 วัน รวมถึงการกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนร่วมไว้อาลัยในวันที่ 19 กันยายน ซึ่งส่งผลให้มีการยกเลิกกิจกรรมในช่วงวันหยุดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของสมเด็จพระราชินี โดย Bank of England ชะลอการประกาศนโยบายดอกเบี้ย ห้างร้านต่างๆ มีกำหนดปิด และการแข่งขันกีฬานัดต่างๆ ถูกเลื่อนกำหนดออกไป

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์เห็นว่าการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีออลิซาเบธที่ 2 อาจส่งผลให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจเร็วขึ้นกว่าการคาดการณ์ เนื่องจากการเพิ่มวันหยุดพิเศษจะส่งผลให้ภาคการผลิตชะลอตัวลงในขณะที่เศรษฐกิจกำลังประสบปัญหาค่าครองชีพสูง ถึงแม้ว่าในช่วงการไว้อาลัยจะส่งผลให้ผู้คนเดินทางและใช้จ่ายในการเดินทางและร่วมไว้อาลัย โดยเฉพาะการเดินทางเข้าร่วมไว้อาลัยและการซื้อดอกไม้ก็อาจจะไม่ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมกระเตื้องขึ้น โดยมีตัวอย่างจากวันหยุด Platinum Jubilee ที่ผ่านมาส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนลดลง 0.5% และนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าวันหยุดพิเศษในวันที่ 19 กันยายนนี้จะส่งผลให้ GDP ลดลงถึง 10,000 ล้านปอนด์ในวันเดียว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของราชวงศ์อังกฤษถือเป็น Soft Power ที่ส่งผลให้ตลาดที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อังกฤษมีมูลค่ามากถึง 67,500 ล้านปอนด์ต่อปี โดยจัดว่ามีมูลค่าแบรนด์สูงเป็นลำดับที่ 4 ของโลกรองจาก Google Apple และ Amazon นอกจากนี้ Brand Finance คาดการณ์ว่าภาพลักษณ์ราชวงศ์อังกฤษส่งเสริมเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรมากถึง 2,500 ล้านปอนด์ต่อปี ในขณะที่ราชวงศ์ใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ 500 ล้านปอนด์ โดย

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

Call Center 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน  
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน  
11 Hertford Street, Mayfair,  
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749  
e-Mail :  
info@thaitradelondon.com

ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากราชวงศ์ อาธิ ธุรกิจที่ได้รับเครื่องหมาย Royal Warrants ต่างได้รับผลพวงคือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% จากการได้รับความเชื่อถือจากราชวงศ์ ซึ่งมีบริษัทในสหราชอาณาจักรที่ได้รับตรานี้กว่า 800 บริษัท

ที่มา: The Guardian /Globalnews

### **ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สศต.**

การสวรรคตของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 มีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในช่วงนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงมากที่สุดในรอบ 40 ปี และการประกาศวันหยุดพิเศษอาจส่งผลให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจต้องชะลอตัว ทั้งนี้ เป็นที่น่าจับตามองเพิ่มเติมว่าภาพลักษณ์ของราชวงศ์อังกฤษจะยังคงมีมูลค่าการตลาดสูงอย่างที่ผ่านมาหรือไม่ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างพลัง Soft Power ของสหราชอาณาจักรและผลักดันเศรษฐกิจมาโดยตลอดเวลา 70 ปี

---

สรุปโดย สศต. ลอนดอน